

## **Số 06 - Hình ảnh thời sự :**

### **Bão Beryl tấn công bang Texas, gần 3 triệu ngôi nhà mất điện**

Hoàng Thơ 09/07/2024 17:0

Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

***Bão Beryl đã đổ bộ khu vực phía đông nam Texas vào ngày 8-7, gây ra thảm họa nghiêm trọng và khiến ít nhất ba người thiệt mạng. Các hãng hàng không đã hủy hơn 1.300 chuyến bay, và hơn 2,7 triệu ngôi nhà cùng cơ sở kinh doanh bị cắt điện.***

Theo Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC), bão Beryl là cơn bão mạnh cấp 5 và chưa từng có trong mùa mưa bão năm nay. Sau khi đổ bộ vào thị trấn ven biển Matagorda, bão đã suy yếu nhưng vẫn mang theo mưa lớn và nước biển dâng cao, gây nguy hiểm cho nhiều khu vực.

Tình hình hiện tại có thể gây ra lốc xoáy ở bang Texas, Louisiana và Arkansas. Mưa lớn và ngập lụt dự kiến còn ảnh hưởng đến nhiều khu vực trong hai ngày tới.



***Bão Beryl đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng, khiến nhiều khu vực bị ngập sâu***

Tại Texas, ba người đã tử vong, bao gồm một người đàn ông 53 tuổi và một phụ nữ 74 tuổi do cây đổ vào nhà. Trường hợp thứ ba là một nhân viên dân sự của Houston, một thành phố có nhiều người Việt sinh sống. Người này đã bị mắc kẹt trong ô tô khi đi qua một hầm chui bị ngập nước. Dù đã cố gắng liên lạc với đồng nghiệp để tìm kiếm giúp đỡ, nhưng không ai tiếp cận kịp thời để cứu anh.

Bão Beryl đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng, khiến nhiều khu vực bị ngập sâu. Tại Houston, nước lũ đã vượt quá 25cm, phong tỏa nhiều khu vực và làm tê liệt giao thông trên cao tốc. Cây cối đổ chắn ngang các con đường, gió giật mạnh và mưa như trút nước đã tràn qua các thành phố và thị trấn như Galveston, Sargent, Lake Jackson và Freeport.



***Bão Beryl đã khiến giao thông tê liệt trên nhiều tuyến đường - Ảnh: REUTERS***

Bão Beryl đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế của Texas, bang tập trung sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên lớn nhất nước Mỹ. Hoạt động lọc dầu bị đình trệ, nhiều cơ sở sản xuất phải sơ tán. Các hãng hàng không đã hủy hơn 1.300 chuyến bay, và hơn 2,7 triệu ngôi nhà cùng cơ sở kinh doanh bị cắt điện. Nhiều dịch vụ và doanh nghiệp đã phải đóng cửa trong ngày bão đổ bộ.

Được biết, ban Quản lý tình trạng khẩn cấp Texas đã huy động hơn 2.500 nhân viên trên toàn tiểu bang để tham gia công tác cứu hộ. Các đội cứu hỏa đã phải sử dụng áo phao và xe cứu thang để giải cứu người dân khỏi những chiếc xe bị chết máy trên đoạn đường cao tốc ngập nước.

Thị trưởng John Whitmire cho biết: “Chúng tôi đã nhận được các cuộc gọi trên khắp Houston yêu cầu gửi người ứng cứu khẩn cấp”



***Xe kẹt trên đường do nước ngập tại thành phố Houston, Texas ngày 8-7 - Ảnh: REUTERS***

Người dân Texas đã đổ xô mua nhiên liệu và các vật dụng thiết yếu khi nhận được cảnh báo về mức độ nguy hiểm của cơn bão. Trước bình minh ngày 8-7, gió giật mạnh và mưa lớn đã tràn qua nhiều khu vực, gây ra tình trạng hỗn loạn. Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ đã bố trí nhân lực hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm cứu hộ.



***Một ngôi nhà bị hư hỏng khi bão Beryl quét qua khu vực Galveston, Texas - Ảnh: REUTERS***

NHC dự báo, cơn bão Beryl sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào chiều ngày 9-7, song lượng mưa vẫn rất lớn khi di chuyển qua Arkansas, đến Thung lũng Lower Ohio vào ngày 10-7 và Lower Great Lakes vào ngày 11-7.

Tình hình hiện tại có thể gây ra lốc xoáy ở bang Texas, Louisiana và Arkansas. Mưa lớn và ngập lụt dự kiến còn ảnh hưởng đến nhiều khu vực trong hai ngày tới. Người dân được khuyến cáo tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và tuân thủ các hướng dẫn an toàn của cơ quan chức năng.

Trước khi đổ bộ vào Texas, bão Beryl đã quét qua Mexico, Jamaica, Grenada, St. Vincent và Grenadines làm ít nhất 11 người thiệt mạng.

Bão Beryl không chỉ là một thảm họa tự nhiên mà còn là lời nhắc nhở về sự chuẩn bị và ứng phó cần thiết trước những cơn bão lớn. Hy vọng rằng các biện pháp cứu hộ và hỗ trợ sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ an toàn cho người dân Texas và các khu vực lân cận...

***Lão Phan sưu tầm***